



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร
เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ศาลายา

อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรเพื่อยกระดับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศของจังหวัดนครปฐม เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาทุกประเภท ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นั้น คณะวิทยาศาสตร์ขอประกาศ ดังนี้

1. ให้หน่วยงานในพื้นที่ศาลายา สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมทางวิชาการใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ตามความจำเป็น โดยคณะวิทยาศาสตร์ผ่านความเห็นชอบของรองคณบดี จะดำเนินการประเมินความพร้อมในระบบ Thai Stop Covid+ เพื่อรายงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม พิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งให้มีมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด
2. ให้หน่วยงานในพื้นที่ศาลายา ที่มีความประสงค์ในการจัดกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากข้อ 1 และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน เสนอคณบดีให้ความเห็นชอบ ก่อนยื่นคำร้องขออนุญาตพร้อมแผนการจัดกิจกรรมล่วงหน้า ณ ที่ว่าการอำเภอ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่
3. ให้หน่วยงานในพื้นที่ศาลายา แจ้งบุคลากรและนักศึกษาให้งดการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ หากบุคลากรหรือนักศึกษาอาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ขอให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) หรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายให้บุคลากรเข้าพื้นที่ตามความเหมาะสม

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปลั่งพล คงเสรี)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ้างอิง ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร เพื่อยกระดับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564